

## โครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ

๑. กิจกรรมสัปดาห์วันรพี ๕๕ ได้จัดบอร์ดนิทรรศการวันรพี ๕๕ ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณสนามหน้าอาคารศาลจังหวัดหล่มสัก เพื่อระลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทย และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยการจัดบอร์ดและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับประวัติและผลงานของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์) พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปทราบถึงประวัติบุคคลสำคัญที่ควรทราบ

ผลการติดตามจัดกิจกรรมและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม เนื่องจากได้นำข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมด้านวิชาการที่มีความหลากหลาย จึงได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ด้านวิชาการเผยแพร่ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบุคคลทั่วไปทราบ และได้จัดนิทรรศการร่วมกับศาลจังหวัดหล่มสักพร้อม ทั้งแจกแบบสอบถามให้กับบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยการสุ่มตัวอย่าง จำนวน ๑๒๗ คน พบว่า มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( $X = ๔.๗๕$ ) เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป

### ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ดีมากซึ่งเป็นการดีในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนใกล้เคียง

### ประโยชน์ที่ได้รับ

สามารถนำความรู้ที่ได้รับเผยแพร่ให้บุคคลอื่นที่ได้รับทราบ และนำไปใช้ในชีวิตรประจำวันได้

๒ โครงการ/กิจกรรม กฎหมายน่ารู้ และระบบการทำงานด้านกระบวนการยุติธรรม

ผลการติดตามและประเมินโครงการ/กิจกรรม เนื่องจากเป็นการจัดโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและความรู้ในการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง เมื่อเข้าสู่ระบบการทำงานด้านกระบวนการยุติธรรมเข้าใจในหลักการงานและสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพกฎหมาย การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนในท้องถิ่น และได้แจกแบบสอบถามให้กับบุคคลทั่วไป ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๑ คน ผลสรุปประเมินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( $X = ๔.๕๔$ )

### ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การนำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากโครงการ “รามเพชรบูรณ์ร่วมใจพัฒนา ปลุกป่าคืนธรรมชาติ ครั้งที่ ๑๔ ” นำมาปรับปรุงแก้ไขดังนี้

๑. มีการประชาสัมพันธ์สำรวจผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

๒. มีผู้สนใจและเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมากขึ้น

## ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม

๒. เข้าใจหลักการระบบการบริหารงานด้านกระบวนการยุติธรรม และความรู้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติตนให้ถูกต้อง

๓. โครงการ/กิจกรรมออกหน่วยห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นการออกบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจทั้งในด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งจะทำให้บุคคลอื่นได้รู้จักรามคำแหงมากขึ้น และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ สำหรับชาวบ้าน

ผลการติดตามและประเมินโครงการ/กิจกรรม เนื่องจากเป็นการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนในท้องถิ่น และได้แจกแบบสอบถามให้กับบุคคลทั่วไป ที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยการสุ่มตัวอย่างในแต่ละครั้ง ผลสรุปประเมินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ และวิชาชีพ พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( $X = ๔.๓๑$ )

## ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ดีมากซึ่งเป็นการดีในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนต่าง ๆ

## ประโยชน์ที่ได้รับ

สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้บุคคลอื่นได้รับทราบ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

### ๔.โครงการ/กิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(นวัตกรรมบ้านดิน)

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบึงคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ประชาชน ในท้องถิ่นได้รับประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพโดยตรง เข้าใจในหลักการนำนวัตกรรมบ้านดินมาทำเพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพ รู้วิธีการเลี้ยงกบ การทำเตาแก๊สชีวมวลกลบ การเลี้ยงปลา ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง รู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบไปด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง เจ้าหน้าที่สาขาฯ เพชรบูรณ์ บุคลากรจ้างพิเศษ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ประชาชนในท้องถิ่น จำนวน ๕๙ คน

ผลการติดตามจัดกิจกรรมและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ในการจัดโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้ ได้นำข้อเสนอแนะจากโครงการ/กิจกรรม มาปรับปรุงแก้ไขในการจัดโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้มีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่และประชาสัมพันธ์ประสานงานกับผู้นำชุมชนและสำรวจจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมากขึ้น และได้แจกแบบสอบถามให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ประโยชน์ที่ได้รับคือนักศึกษาบุคคลทั่วไปได้มีความรู้ และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( $\bar{X} = ๔.๔๘$ )

## ๕.โครงการ/กิจกรรม รมรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ ๓-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้าอบรมไปใช้ในการรณรงค์และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภัยสารเสพติด จำนวน ๑๑๔ คน

**ผลการติดตามจัดกิจกรรมและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม** ในการจัดโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้มีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่และประชาสัมพันธ์ประสานงานกับนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมากทั้งนี้กองกิจการนักศึกษาได้แจกแบบสอบถามให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ประโยชน์ที่ได้รับคือ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้มีความรู้ และเป็นแนวทางในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภัยสารเสพติด พบว่า ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( $\bar{X} = ๔.๒๓$ )

## ๖.โครงการ/กิจกรรม ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ ๒๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้นักเรียนบุคคลทั่วไป ได้รับความรู้โดยตรงด้านการใช้คอมพิวเตอร์ โดยการนำรถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ออกบริการตามโรงเรียนดังนี้ โรงเรียนนางั่วเจริญวิทยาคาร โรงเรียนบ้านหนองคัน โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน โรงเรียนบ้านไร่นางาม โรงเรียนบ้านเข็กน้อยและโรงเรียนบ้านโง้งโหวะ ทั้งนี้สาขาได้สุ่มแจกแบบสอบถามและรับกลับคืนจำนวน ๓๕๐ คน

**ผลการติดตามจัดกิจกรรมและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม** ในการจัดโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้ ได้นำข้อเสนอแนะจากโครงการ/กิจกรรม มาปรับปรุงแก้ไขในการจัดโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้มีการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการและได้แจกแบบสอบถามให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ประโยชน์ที่ได้รับคือ นักเรียนมีความรู้และสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการเรียนการสอนพบว่า ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( $\bar{X} = ๔.๙๕$ )

### ประโยชน์ที่ได้รับ

สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนการสอนของตนเอง

## ๗.โครงการ/กิจกรรม ติดตามการทำขนมทองม้วน

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ประชาชนในท้องถิ่นได้รับความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพอิสระ และนำความรู้ที่ได้รับมาสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบไปด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง เจ้าหน้าที่สาขา เพชรบูรณ์ บุคลากรจ้างพิเศษ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ประชาชนในท้องถิ่น จำนวน ๖๘ คน

**ผลการติดตามจัดกิจกรรมและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม** ในการจัดโครงการ/กิจกรรมใน ครั้งนี้ ได้นำข้อเสนอแนะจากโครงการ/กิจกรรม มาปรับปรุงแก้ไขในการจัดโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์ประสานงานกับผู้นำชุมชนและสำรวจจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการซึ่ง มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมากขึ้นและได้แจกแบบสอบถามให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม พบว่าระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( $\bar{X} = 4.50$ ) ระดับความพึงพอใจสำหรับบุคคลทั่วไปพบว่าในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( $\bar{X} = 4.59$ )

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม
2. นำองค์ความรู้จากการเข้าศึกษาดูงานถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจในการประกอบอาชีพได้
3. สามารถเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้กับผู้ที่สนใจได้

### การวิเคราะห์ข้อมูล

จากแบบสอบถามโดยภาพรวมพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการทำขนมทองม้วน ทุกด้านอยู่ในระดับดีมากยกเว้นด้านเนื้อหาการบรรยายซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก วิทยากรที่ต้นตั้นที่ได้มีโอกาสมาบรรยายในสถานศึกษาต่างๆ ที่ได้มีการเตรียมความพร้อมมาแล้ว

เมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่า การเตรียมพื้นที่ที่ใช้ในโครงการของวิทยากรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่ทั้งนี้ค่าคะแนนอยู่ในระดับที่ต่ำทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดโครงการ/กิจกรรมส่วนมากผู้เข้าร่วมอบรมจะนั่งอยู่ในห้องแอร์ที่มีอากาศเย็นสบายครั้งนี้เป็นการจัดในที่โล่งแจ้งเพราะต้องใช้ไฟในการทำขนมจึงทำให้ดูแปลกไป และข้อรู้จักวิธีการนำความรู้ การจัดการและการตลาดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งก็มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากแต่ มีค่าคะแนนอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้เข้าร่วมอบรมคิดว่าตนเองไม่รู้วิธีการขายของจึงเกิดความวิตกกังวลว่าถ้าทำขนมได้แล้วจะไปขายที่ไหน และให้ใคร ทั้งนี้วิทยากรและเจ้าหน้าที่ได้ช่วยแนะนำถึงตลาดที่จะนำไปขายคือ การทดลองทำขายหน้าบ้าน หรือลองฝากขายตามร้านค้าที่รู้จักเมื่อมีคนรู้จักหรือขายได้แล้วจึงทำเพิ่มหรือทำส่งเป็นอาชีพได้

ในการนี้ งานบริการการศึกษา ได้นำผลของการวิจัยเรื่องความคาดหวังของชุมชนที่มี ต่อการบริการทางวิชาการและบริการทางวิชาชีพของมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ มาเพื่อสำรวจความต้องการของชุมชนที่ต้องการให้สาขาจัดโครงการ/กิจกรรม ซึ่งในปี การศึกษา ๒๕๕๔ สาขา ได้นำบุคคลทั่วไปและนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานโครงการ/กิจกรรม วันระพีเพื่อให้เรียนรู้ ถึงระบบการทำงานกระบวนการยุติธรรมและการเรียนรู้เรื่องกฎหมาย การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รู้หลัก เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการศึกษาดูงานทั้งหมดนี้สามารถบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนกระบวนการวิชา RU ๓๐๐ สหกิจศึกษา (ฝึกอาชีพ) ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้มี ประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานอย่างมีระบบในสถานประกอบการ/องค์กรพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม ประสบการณ์ด้านวิชาชีพแก่นักศึกษา และเสริมทักษะด้านการนำทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมส่งเสริม

ให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนำความรู้ ความสามารถของตนเองไปสู่การประกอบอาชีพต่อไป มุ่งพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษา บุคคลทั่วไป มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงาน โดยเปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตต่อไป

**ผลการติดตามพบว่า**

จากการติดตามการนำผลการอบรมไปใช้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พบว่า ผู้นำชุมชนได้เห็นประโยชน์และความคุ้มค่าจึงส่งเสริมกลุ่มอาชีพทำขนมทองม้วน เพื่อให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทำขนมทองม้วนสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ ในการทำขนมทองม้วนรับประทานเอง เผยแพร่ความรู้แก่ชุมชนในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ซึ่งจากการสัมภาษณ์และจากข้อมูลพบว่าชุมชนพอใจมากที่สุดที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ ดังนี้

๑. มีรายได้เสริมให้กับครัวเรือน
๒. ได้รับความรู้และมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนบ้าน
๓. ทำไว้บริโภคภายในบ้าน

#### ๘.โครงการ/กิจกรรม ติดตามการทำปุ๋ยชีวภาพ

ติดตามการนำผลการอบรมไปใช้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พบว่า ผู้นำชุมชนได้เห็นประโยชน์และความคุ้มค่าจึงส่งเสริมกลุ่มอาชีพทำปุ๋ยชีวภาพ เพื่อให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทำปุ๋ยชีวภาพสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมทำปุ๋ยชีวภาพ ไปใช้ ในการทำปุ๋ยเพื่อใช้เอง เผยแพร่ความรู้แก่ชุมชนในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ซึ่งจากการสัมภาษณ์และจากข้อมูลพบว่าชุมชนพอใจมากที่สุดที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ ดังนี้

๑. เพื่อใช้ทดแทนสารเคมีที่เป็นอันตราย และราคาแพง
๒. เพิ่มผลผลิตการเกษตรมากขึ้น ข้าว ผัก ดอกไม้ เจริญงอกงาม
๓. เพิ่มความสมบูรณ์ของดิน
๔. เพื่อลดต้นทุนในการผลิต
๕. ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย

จากปัญหาที่พบ มีกลิ่นเหม็น ชุมชนได้จัดหาสถานที่ ที่เหมาะสมในการหมักน้ำปุ๋ยชีวภาพและได้เพิ่มปริมาณกากน้ำตาลเมื่อหมักน้ำปุ๋ยได้ดี ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหากลิ่นได้ และชาวบ้านได้พัฒนาการทำปุ๋ยโดยการทำปุ๋ยหมักชีวภาพชนิดเม็ดซึ่งใช้ง่ายต่อการทำการเกษตร บำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ดี ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น ต่างจากปุ๋ยชีวภาพชนิดน้ำซึ่งใช้ค่อนข้างจะลำบาก แต่ประสิทธิภาพในการใช้เหมือนกัน ราคาอาจจะถูกกว่าชนิดเม็ดเมื่อเปรียบเทียบแล้วพบว่าคุณประโยชน์ที่ได้ใกล้เคียงกัน